

# SeABank nhận được khoản đầu tư 80 triệu USD

09:11 25/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Khoản hợp tác đầu tư này đến từ Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội, chống biến đổi khí hậu.**

Khoản đầu tư của Proparco và FMO đã nâng tổng nguồn vốn huy động từ thị trường quốc tế của SeABank lên tới gần 1,1 tỷ USD, khẳng định uy tín, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng.

Việc ký kết hợp tác giữa SeABank và Proparco, FMO đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tài chính toàn diện thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, từ đó nâng cao năng lực, tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm.

Theo đó, Proparco và FMO đã quyết định cung cấp khoản vay trị giá 80 triệu USD cho SeABank, trong đó mỗi bên sẽ cung cấp 40 triệu USD. Với khoản vay này, SeABank sẽ có thêm nguồn lực để hỗ trợ các DNVVN, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, SeABank cũng sẽ tập trung đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội, chống biến đổi khí hậu.



*SeABank nhận được khoản đầu tư 80 triệu USD.*

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tấn – Chủ tịch HĐQT SeABank cho biết: “Lấy khách hàng làm trọng tâm, SeABank từng bước trở thành nhà tư vấn tài chính song hành cùng khách hàng, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tài chính phù hợp. Với sự đồng hành của Proparco và FMO, SeABank không chỉ có thêm nguồn lực trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng mà còn thể hiện sự nỗ lực trong việc hỗ trợ các DNVVN, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các hoạt động xanh góp phần chống biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những trọng tâm ưu tiên trong chiến lược phát triển bền vững của SeABank”.

Ngài Olivier Brochet - Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết: “Tôi có mặt tại đây hôm nay để chứng kiến lễ ký kết và thể hiện sự ủng hộ đối với hoạt động ý nghĩa của Proparco tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh Pháp và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ sự phát triển của Việt Nam. Việc hợp tác giữa Proparco, FMO và SeABank lần này hoàn toàn nằm trong định hướng chiến lược, đáp ứng các cam kết chung tại Hội nghị G7 năm 2024 và hướng đến giải quyết những thách thức trong kỷ nguyên mới thông qua bảo vệ hệ sinh thái và hỗ trợ các DNVVN, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”.

Về phía Chính phủ Hà Lan, Ngài Kees van Baar - Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam chia sẻ: “Cùng với

Pháp, Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Âu, hướng đến thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các DNVVN, doanh nghiệp nữ chủ. Đồng thời, Hà Lan cũng tìm thấy điểm mạnh chung với Việt Nam về tài nguyên nước dồi dào để thúc đẩy hợp tác hiệu quả”.

Ngài Kees van Baar nhấn mạnh lý do chọn SeABank làm đối tác triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển tại Việt Nam: “SeABank có định hướng chiến lược rất rõ ràng về cung cấp các sản phẩm, giải pháp nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, DNVVN và doanh nghiệp nữ chủ; đồng thời có uy tín và mạng lưới sâu rộng để có thể triển khai hiệu quả. Tôi tin rằng FMO và các doanh nghiệp Hà Lan, cùng với SeABank và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai gần”.

Khoản vay trị giá 80 triệu USD từ Proparco và FMO đã nâng tổng số vốn huy động từ các tổ chức quốc tế của SeABank lên tới gần 1,1 tỷ USD, trong đó bao gồm các khoản vay, tín dụng, tài trợ thương mại từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế uy tín như DFC, IFC, AIIB, Norfund, và OPEC Fund... Điều này cho thấy các tổ chức quốc tế ngày càng tin tưởng vào uy tín, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là hiệu quả sử dụng nguồn vốn để hỗ trợ DNVVN, doanh nghiệp nữ của của SeABank.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/seabank-nhan-duoc-khoan-dau-tu-80-trieu-usd>